

ยันไม่มีสัญญาณโยกซี 11 จากภายนอก

● เสมา 1 ซ้อย่าหลงเชื่อข่าวลือ ● ไม่นั่นใจขง กรม.เคาะซี 10 สืบคาร์ทัน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน จำนวน 188 คน จากเดิม 2,000 บาท เป็น 2,500 บาท เช่นเดียวกับครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนรัฐ ซึ่งครูที่สอนนักเรียนพิการถือเป็นบุคลากรที่ทุ่มเทเสียสละให้แก่ นักเรียนพิการมากกว่าครูที่สอนนักเรียนปกติ เพราะนักเรียนพิการมีข้อจำกัดหลายด้านไม่สามารถเรียนรู้เหมือนนักเรียนปกติ ดังนั้นกลุ่มครูเหล่านี้จึงต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ ศธ.เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,851,125,150 บาท ตามที่ ศธ.เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ศธ. ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งยัง

เห็นชอบปรับโครงสร้างค่าเช่าบ้านข้าราชการจากต่ำสุด 800-4,000 บาท เป็นต่ำสุด 2,500-6,000 บาท

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนการเสนอรายชื่อผู้บริหาร ศธ.ระดับ 10 ที่มีตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ ศธ. 8 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ตำแหน่ง และรองปลัด ศธ. 1 ตำแหน่งนั้นยังไม่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาจนหมดมาเสมอ

ว่าเรื่องคนลี้ภัยคิดนานๆ ซึ่งไม่น่าจะใจว่าในการประชุม ครม. ครั้งหน้าจะเสนอได้ทันหรือไม่ เพราะเป็น ครม. สัญจร แต่คาดว่าจะไม่เกินสองสัปดาห์ ครม. จะพิจารณาและได้ตัวจริงในตำแหน่งที่ว่างแน่นอน เพราะเสนอได้หรือ รมว.ศธ. ทั้งสองคนแล้ว แม้จะดำเนินการในเรื่องนี้ช้าแต่ไม่ได้ทำให้การทำงานเกิดอุปสรรคสำหรับประเด็นจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับ ๒ อีกรอบก็ไม่ใช่เป็นความจริงอย่าไปเชื่อข่าวลือ ซึ่งขอย้ำว่าการโยกย้ายระดับ ๒ ที่อยู่ใ้อำนาจตน ได้มีการดำเนินการขยับไปเรียบร้อยแล้วและเท่าที่ทราบในอำนาจการโยกย้ายจากภายนอกก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการโยกย้ายใดๆทั้งสิ้น.